

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 75 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65) เขตสุขภาพที่ 7

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	Small Success 9 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
75. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ	ร้อยละ 100	- มีการกำกับติดตามการดำเนินงานระยะที่ 2	1. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการในระยะที่ 2
		- มีรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	2.1 เรื่อง OV ตรวจง่ายพบไวด้วย OV-RDT 2.1.1 ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 จัดทำแผนกิจกรรมตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการพร้อมผังกระบวนการ (Flow chat) การตรวจคัดกรองและส่งต่อเพื่อการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2.1.2 มีการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในโปรแกรม Isan cohort 2.1.3 กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบโรคพยาธิใบไม้ตับจากชุดตรวจสำเร็จรูป OV-RDT เข้าถึงระบบการรักษา 2.1.4 จังหวัดร่วมจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติระดับพื้นที่ 2.1.5 มีแผนและการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2.2 เรื่องการจัดบริการสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และรักษาวัณโรค ได้ดำเนินการตามแผนการจัดบริการสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และรักษาวัณโรค กิจกรรม 3x3x3Plus ของจังหวัด

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	Small Success 9 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
		<p>- เขตสุขภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสุขภาพ ร้อยละ 50</p>	<p>3. เขตสุขภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการบริการสุขภาพร้อยละ 50 ตามกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานที่วางไว้ตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย 485 ตำบล ใน 57 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามและร้อยเอ็ด และมีประวัติเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งข้อคือ 1) เคยตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 2) เคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ 3) เคยกินปลาน้ำจืดวงศ์ปลาตะเพียนแบบดิบ และ 4) มีญาติสายตรงป่วยเป็น CCA จะได้รับตรวจหาพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป OV-RDT และกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเสี่ยง และ Plus คือ 1. กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 2. กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3. กลุ่มผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วม COPD/DM 4. กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด</p>